

Thợ-báo

ANH MỸ HẢI QUANG CHIẾN

NEU T.C. TÁN CÔNG AN

Gây rối ở Ấn - Xúi Hôi gây loạn ở Cachemir, xứ Indonesia gây với Mã Lai - Đầy cay Cầm bốt tán công Thái Lan để GỜ BƯỚC XA LẦY TẠI NAM VIỆT-NAM

Chủ Nhiệm kiêm Chủ Báo: CHU-TRU, CHU-VĂN-BÌNH

Tòa soạn tại Tr. 17 54 Thôn-Kho-Huân, Saigon

Tăng Thư kỹ tòa soạn: ĐANG-GIAO

NHỮNG MẪU TIN QUAN TRỌNG

Trước đại hội Liên Hiệp Quốc ở Genève, Ottawa thuộc CN Đệ nhất quốc gia này mới U Thant quốc gia Hô và Ấn Độ bị bắt buộc phải công nhận Việt Nam...

BA LE (10-9) AP - Tàng hình Di Guillo đã mở cuộc tấn công lần thứ 12 trong 7 tuần lễ...

X.M.TIẾP TRANG 4

Ô VÀ BÀ TR. THƯỢNG NGUYỄN V. THIỆU VIẾNG CÔ NHỊ VIỆN THƯ-ĐỨC

SAIGON 9-9. Tr. T. Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Quốc Hội Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, và Bà Tr. Thiệu Nguyễn Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Quốc Hội...

Từ 5 đến 6 ngàn quân Việt Mỹ vẫn còn tiếp diễn căn quét VC tại Piranha

TQLC MỸ DANH PHA 1 hăm dài 85 thước với 66 xác VC Cộng

Kết quả sơ khởi 167 VC bị hạ và rất nhiều bị bắt làm tù binh. Cảnh sát địa phương của TQLC Mỹ vẫn tiếp tục quét sạch VC tại Piranha...

Thông điệp quan trọng dài 24 phút của Tr. T. Thiệu gửi toàn thể quân nhân

Anh quốc và TT Kỳ của Việt Nam. Ngày 9-9-65, đã phát thanh Quốc gia để truyền thanh lời kêu gọi của Tr. T. Thiệu gửi toàn thể quân nhân...

Phong thí nghiệm không gian do phi công điều khiển

Đang hợp tác bằng không gian và phi công điều khiển máy bay không gian ở Cachemir, đã làm phong thí nghiệm không gian do phi công điều khiển...

* U Thant đã gặp Tổng thống Hô và Nguyễn lại 10 chiếc xe Hô và ngựa

LUẬN BÓN (Reuters) 9-9. Cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc ở Genève, Ottawa thuộc CN Đệ nhất quốc gia này mới U Thant quốc gia Hô và Ấn Độ bị bắt buộc phải công nhận Việt Nam...

LẠI LỜI DUNG TẮT ĐIÊN V.C. TUNG LƯU ĐẠN vào Cảnh sát ở Đương Ly-thai-Tô

LÂM NHIỀU NGƯỜI ĐANG BỊ THƯƠNG. SAIGON - Hôm 9-9, các thành viên của Đảng Cộng hòa Miền Nam Việt Nam đã tung lựu đạn vào cảnh sát ở Đương Ly-thai-Tô...

T.T. Kỳ và tại phiên tòa tử tăn A, 6 Intruder trở về Tân Sơn Nhứt

SAU KHÍ VIẾNG THAM HÀNG KHÔNG MẪU HẠM INDEPENDENCE. SAIGON (VT) 9-9. Trong phiên tòa tử tăn A, 6 Intruder trở về Tân Sơn Nhứt sau khi viếng thăm hàng không mẫu hạm Independence...

TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI BẤT NGỜ LÝ THỦ VỚI CÁC TÁN BỘ Q.G. THIỂU TƯƠNG KỶ ĐÃ QUẢ QUYẾT RẮNG

VỢ LI BỌN C.S. ĐINH ẤC CÔNG CHUNG MÔ SẾ CHẾ. Hình vẽ của một người lính Việt Nam đang cầm súng. Trong cuộc đối thoại bất ngờ giữa Thủ tướng và các tăn bộ Q.G., Thủ tướng đã tỏ ra quyết tâm...

Thương an chiến sĩ quên mình Nhớ anh mới có an ninh công làng

SAIGON 9-9 - Nhân dịp Trung Thu Ái Ty (1965) Tr. T. Thiệu gửi thông điệp gửi tới các chiến sĩ quên mình, những người đã hy sinh xương máu để đem lại an ninh công làng...

C. Sạn coi những hiệp ước quốc tế như giấy lộn

NGAY 10-9-65 - Hạng nghị tại Tr. T. Thiệu coi những hiệp ước quốc tế như giấy lộn. Ông Thiệu đã phát biểu rằng những hiệp ước quốc tế chỉ là những tờ giấy lộn nếu không có sự đồng thuận của nhân dân Việt Nam...

ĐAN NGHĨ TRI THỨC, ỒNG LA AI ?..

ĐAN NGHĨ TRI THỨC, ỒNG LA AI ?.. Bài đầu tiên của loạt bài "Đan Ngĩ" đã được đăng tải. Bài viết này nói về tầm quan trọng của tri thức và sự cần thiết phải học hỏi không ngừng...

Ông Đ. Trưởng đem về «mây» đi làm hàng ngày

SAIGON - Ông Đ. Trưởng, một thành viên của Đảng Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, đã đem về một đám mây để làm hàng ngày. Ông Đ. Trưởng nói rằng đám mây này sẽ giúp ích rất nhiều cho nhân dân...

Tin tức thật nơi

Tin tức thật nơi. Tin tức về tình hình tại các vùng miền. Tin tức về các hoạt động của quân và dân ta. Tin tức về các thành tựu trong công tác xây dựng đất nước...

Canh phải trừng trị gắt bặt nạn

Canh phải trừng trị gắt bặt nạn. Cảnh sát địa phương đã bắt đầu các hoạt động trừng trị các tệ nạn xã hội. Các tệ nạn như cờ bạc, hút thuốc, và các tệ nạn khác đang được xử lý nghiêm khắc...

